

ดูไบอัดฉีดเงิน 3 พันล้านดอลลาร์ ขยายสนามบินนานาชาติ 2 แห่ง

ดูไบ, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์-2 พ.ย.-พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

-ตั้งเป้ารองรับผู้โดยสาร 146 ล้านคนภายในปี 2568 พร้อมดันสนามบินนานาชาติอัลมักตูมแห่งใหม่ขึ้นเป็นสนามบินหลักของดูไบ และเป็นฐานการบินของสายการบินเอมิเรตส์ ตั้งแต่วันที่ 2568

รัฐบาลดูไบประกาศแผนระดมทุนเบื้องต้นจำนวน 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนโครงการขยายความจุของท่าอากาศยานนานาชาติ 2 แห่งในดูไบ ให้สามารถรองรับผู้โดยสารตามเป้าหมาย 146 ล้านคนภายในปี 2568

(รูปภาพ: <http://photos.prnewswire.com/prnh/20161101/434741>)

ปัจจุบัน ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ (DXB) ครองตำแหน่งสนามบินนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยรองรับผู้โดยสารถึง 78 ล้านคนในปี 2558 ด้วยอัตราเติบโตเฉลี่ย 13% ต่อปีนับตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา ขณะที่ท่าอากาศยานนานาชาติอัลมักตูม (DWC) แห่งใหม่นั้น เตรียมถูกผลักดันให้เป็นสนามบินหลักของดูไบ รวมถึงเป็นฐานการบินของสายการบินเอมิเรตส์ตั้งแต่วันที่ 2568 เป็นต้นไป

ฯพณฯ ซีด อาเหม็ด บิน ซาอีด อัล มักตูม ประธานคณะกรรมการการคลังของดูไบ กล่าวว่า “ดูไบยังคงยึดถือคำมั่นสัญญาอย่างเหนียวแน่นในการพัฒนาสนามบินนานาชาติอัลมักตูม ตลอดจนการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินของโลก โดยการระดมทุนเบื้องต้นจำนวน 3 พันล้านดอลลาร์เพื่อนำไปขยายความจุผู้โดยสารของสนามบินให้ได้ตามเป้าหมายภายในปี 2568 นั้น เป็นข้อพิสูจน์ถึงความเชื่อของเรา”

“การขยายสนามบินทั้งสองแห่งของดูไบตามแผนที่วางไว้นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของดูไบที่ต้องการคงสถานะการเป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมและการพาณิชย์ที่สำคัญที่สุดของโลก และกรมการคลังของเราภูมิใจที่ได้แสดงบทบาทสำคัญในการสนับสนุนทางการเงินครั้งนี้ เช่นเดียวกับที่เราได้ดำเนินการกับโครงการใหญ่อื่นๆ” อับดุลเราะห์มาน ซาเลห์ อัล ซาเลห์ อธิบดีกรมการคลังของรัฐบาลดูไบ (DOF) กล่าว

ภายใต้แผนการจัดหาเงินทุนดังกล่าว ซึ่งประสานงานโดย DOF, อินเวสต์เมนต์ คอร์ปอเรชัน ออฟ ดูไบ (ICD) และดูไบ เอวิเอชัน ซิตี คอร์ปอเรชัน (DACC) นั้น ทั้งสามหน่วยงานจะทำงานร่วมกันในการระดมเงินทุนจากแหล่งสภาพคล่องต่างๆ ทั้งแบบทั่วไปและอิสลาม โดยธนาคาร HSBC จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน

เกี่ยวกับกรมการคลังของรัฐบาลดูไบ

กรมการคลังของรัฐบาลดูไบ (Department of Finance for the Government of Dubai) ก่อตั้งขึ้นในปี 2538 ภายใต้กฎหมายเลขที่ 5 เพื่อกำกับดูแลการเงินและการบัญชีทั้งหมดของรัฐบาลดูไบ รวมถึงการจัดทำงบการเงินรวมสำหรับรัฐบาลด้วย

DOF ยังรับผิดชอบในการจัดทำงบประมาณรายปีของรัฐบาล และดำเนินงบประมาณร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

สื่อมวลชนติดต่อ:

Jehad Kamal
Relations and Communication Manager

โทร. +971-4-405-6079

อีเมล: jkamal@dof.gov.ae

ที่มา: The Department of Finance for the Government of Dubai (DOF)